

Số: 179/BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 21/3/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

I. Về các nội dung đã nêu tại điểm b khoản 2, phần II Báo cáo thẩm tra

1. Về nội dung: “- Báo cáo bổ sung làm rõ nội dung, khi điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông (cắt giảm từ dự án nào, lý do cắt giảm...), có làm ảnh hưởng đến tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới của huyện không, trong khi tỉnh sẽ không bố trí kinh phí hỗ trợ lại cho các công trình, dự án đã cắt giảm kinh phí”.

* Ý kiến tiếp thu, giải trình: Tiếp thu ý kiến thẩm tra, các hạng mục đầu tư đề xuất cắt giảm và phương án bố trí đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác như sau:

- Bổ sung 06 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; cụ thể: Dừng triển khai dự án Chợ xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông: 03 tỷ đồng; dự án Chợ xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông: 03 tỷ đồng.

Việc dừng triển khai 02 dự án chợ nêu trên không ảnh hưởng đến đánh giá và kết quả tiêu chí nông thôn mới của xã do trên địa bàn 02 đã có các hộ kinh doanh có mặt hàng thiết yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn xã.

- Bổ sung 19,32 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 7); cụ thể như sau:

+ Dừng triển khai dự án đường Nặm Tóc - Nà Pán (xã Đôn Phong): 08 tỷ đồng, do công trình sẽ được thực hiện trong dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (*dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, triển khai trong năm 2024-2025*).

+ Dừng triển khai nội dung hỗ trợ nhà ở cho các xã trên địa bàn huyện: 6,82 tỷ đồng; do nội dung hỗ trợ nhà ở không thuộc đối tượng, nội dung đầu tư của nguồn vốn đầu tư công, nội dung này sẽ được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Dừng triển khai dự án Sân thể thao, điểm vui chơi thể thao cho trẻ em, người cao tuổi xã Dương Phong: 03 tỷ đồng, do xã Dương Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới, việc đầu tư sân thể thao, điểm vui chơi nhằm duy trì tiêu chí nông thôn mới đã đạt cho xã.

+ Điều chỉnh giảm quy mô, giảm tổng mức đầu tư dự án Xây mới, cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế huyện Bạch Thông; cụ thể: Điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng, thực hiện dừng hạng mục Sửa chữa nhà dân số của Trung tâm y tế huyện, việc sửa chữa hạng mục trên sẽ bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc điều chỉnh các nội dung nêu trên không ảnh hưởng đến đánh giá và kết quả tiêu chí nông thôn mới của xã và của huyện Bạch Thông.

* Ngoài ra, trên cơ sở đảm bảo tính công bằng giữa các huyện, thì việc thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách và tự phân bổ nguồn lực tại cấp huyện cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ ngang nhau. Theo đó, nếu huyện Bạch Thông sử dụng nguồn lực của tỉnh sang các lĩnh vực khác thì phải tự đảm bảo các tiêu chí đã đăng ký và cam kết với tỉnh khi không đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương của mình.

(Sao gửi kèm Văn bản số 369/UBND-TCKH ngày 01/3/2024 của UBND huyện Bạch Thông về việc giải trình vấn đề nghị điều chỉnh để đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông).

2. Về nội dung: "*Chỉ đạo UBND huyện Bạch Thông sớm trình HĐND huyện thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện sau khi Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được HĐND tỉnh thông qua*"

Ý kiến tiếp thu, giải trình: UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo UBND huyện Bạch Thông trình HĐND huyện thông qua sau khi Nghị quyết được thông qua.

3. Về nội dung: "*Chỉ đạo cơ quan thẩm định nguồn vốn cần xác định rõ việc điều chỉnh nguồn vốn, cắt giảm từ công trình, dự án nào; chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cần rà soát lại*

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của cơ quan thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh".

Ý kiến tiếp thu, giải trình: UBND tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm định rà soát lại các nội dung tại Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa trước khi báo cáo giải trình HĐND tỉnh; trong đó nội dung “*cần xác định rõ việc điều chỉnh nguồn vốn, cắt giảm từ công trình, dự án nào*” đã được giải trình tại mục 1 phần I Báo cáo này.

II. Các nội dung khác

UBND tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

(Sao gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã tiếp thu theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh).

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- UBND huyện Bạch Thông;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GTCNXD (Hiên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quang Tuyên